



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ท้าหรือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๒  
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ท้าหรือคุณวุฒิการศึกษาของบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตถือเป็นคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือตรงตาม  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก หรือไม่ อย่างไร

ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบว่า  
ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพครู หรือการสอน  
ผู้นั้นจะได้รับอัตราเงินเดือนซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรีตามอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ที่สำเร็จ  
การศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพครูหรือการสอน  
จะไม่ถือว่าผู้นั้นมีคุณวุฒิที่ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งนี้  
กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
และองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ให้อุโลมใช้เช่นเดียวกันตามนัยประกาศ ก.จ.จ. และ ก.อบต.จังหวัดแพร่  
ที่อ้างถึง ๑ และ ๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

  
(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ ๖ ๑๖

เลขที่ ๒๕๕๗

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ท้าหรือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

- อ้างถึง ๑. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
๒. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

ด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้าหรือคุณวุฒิการศึกษาของบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ถือเป็นคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า  
ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก หรือไม่ อย่างไร

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก. ท. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง  
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่งใด ต้องมี  
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้  
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.พ. กค. หรือ ก.ท. รับรอง กรณีมีเหตุผลความจำเป็น  
ก.ท. อาจให้ความเห็นชอบในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้

๒. ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้กำหนดใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้านคุณวุฒิไว้ว่า มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก  
หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

๓. ประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม  
สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓)  
ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงิน  
ที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  
(ฉบับที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน  
และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้กำหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิ  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทั่วไป ให้ได้รับเงินเดือน  
ในอัตรา ๑๒,๕๖๐ บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับ ในอัตรา ๑๑,๘๖๐ บาท

/๔. หนังสือ...

๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑๑,๙๒๐ บาท ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีตรีทั่วไป ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑๒,๔๘๐ - ๑๓,๒๓๐ บาท ซึ่งช่วงของเงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้นสูงกว่าคุณวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินเดือนในช่วงอัตรา ๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๓๘๐ บาท

ดังนั้น ประเด็นการพิจารณาข้อหรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรทางการศึกษาถือเป็นคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือไม่ พิจารณาได้ว่า

๑. คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประกาศ ก.ท. เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้กำหนดใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้านคุณวุฒิไว้ว่า “มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอกหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้” ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้บุคคลที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยตรงเท่านั้นที่เป็นคุณสมบัติด้านคุณวุฒิในการดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู/ทางการสอน

ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและได้ศึกษาสำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพครูหรือการสอนเพิ่มเติม ผู้นั้นจะได้รับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามอัตราที่กำหนด สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นแล้วไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จะไม่ถือว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตดังกล่าวเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้ สำหรับกรณีบุคคลที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จึงสามารถนำคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กโดยได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าปริญญาตรีได้

ทั้งนี้ ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านมา หากมีการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาในแต่ละกรณีตามหลักการข้างต้น

พร้อมนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบว่า ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพครู หรือการสอน ผู้นั้นจะได้รับอัตราเงินเดือนซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรีตามอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพครูหรือการสอนจะไม่ถือว่าผู้นั้นมีคุณวุฒิที่ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

อนึ่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลให้นำแนวทางปฏิบัติ ตามมติ ก.ท. ครั้งนี้ไปใช้กับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.จ. และประกาศ ก.อบต. ที่อ้างถึง ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมดี คชยังยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑-๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓